
                                                                                                                                                                              

 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

(จังหวัดสมทุรสาคร) 
-------------------------- 

 

๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
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๓. สถานท่ี   ณ ศาลากลางจังหวดัสมุทรสาคร อําเภอเมืองสมทุรสาคร 

    จังหวดัสมุทรสาคร  

๔. กลุมเปาหมาย  

                หนวยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ   

       

๕. ความสอดคลองกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตรชาต ิ  

 สอดคลองกับเจตนารมณและบทบัญญัติตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ท่ีตองมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะหรือความตองการของ

ประชาชนทุกภาคสวน และเจาหนาที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการใหไปสูผลสัมฤทธิข์องกฎหมายที่

มีผลบังคับใชแลวทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการ

ปฏิรูปประเทศใหบรรลุเปาหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สําหรับการดําเนินการเพ่ือใหไดทราบ

ขอมูล ขอเท็จจริง และความตองการที่แทจริงจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของดวยการลงพ้ืนที่ไปพบปะกับประชาชน

และเจาหนาท่ีของรัฐในพ้ืนที่ ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหนาทีแ่ละอํานาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนญูฉบบั

ปจจุบัน ซึ่งไดกําหนดใหวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหนาท่ีและอํานาจในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด

การปฏิรูปประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดทําและ

ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 
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๖. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดสมุทรสาคร 

 ประวัติความเปนมาของจังหวัด 

 จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดชายทะเล ตั้งอยูปากแมน้ําทาจีน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร 

กลาวไววา ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชุมชนขนาดใหญตั้งอยูบริเวณปากอาวไทย ซึ่งมีชาวจีนนําเรือสําเภาเขามา 

จอดเทียบทาคาขายแลกเปล่ียนสินคาและพักอาศัยอยูเปนจํานวนมาก จึงเรียกวา "บานทาจีน" ในสมัย 

แผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. ๒๐๙๙) ไดโปรดใหยกฐานะ "บานทาจีน" ขึ้นเปน "เมืองสาครบุรี"

เพ่ือเปนหัวเมืองสําหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงคราม และเปนเมืองดานหนาปองกันขาศึกศัตรูที่จะเขามา

รุกรานทางทะเล 

 ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๔ ทรงโปรดให

เปล่ียนชื่อ "เมืองสาครบุรี" เปน "เมืองสมุทรสาคร" ซึ่งมีความหมายวา "เมืองแหงทะเลและแมน้ํา" ตอมาในป 

พ.ศ. ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๖ โปรดเกลาใหทางราชการเปล่ียนคําวา 

"เมือง" เปน "จังหวัด" ท่ัวทุกแหงในพระราชอาณาจักร "เมืองสมุทรสาคร" จึงไดเปล่ียนเปน "จังหวัด

สมุทรสาคร" ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมาจนถึงปจจุบัน 

 สวนคําวา "มหาชัย" ท่ีคนท่ัวไปชอบเรียกกันนั้น เปนชื่อคลองท่ีสมเด็จพระสรรเพชญท่ี ๘ แหง 

กรุงศรีอยุธยาโปรดใหขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี เปนแนวตรงไปออกปากน้ําเมืองสาครบุรี แทนคลองโคกขาม 

ท่ีคดเคี้ยว แตขุดคลองยังไมทันแลวเสร็จก็ทรงสวรรคตเสียกอน จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญท่ี ๙  

(ขุนหลวงทายสระ) โปรดใหขุดคลองตอจนแลวเสร็จ และไดพระราชทานนามวาคลองมหาชัย ซึ่งตอมา 

บริเวณฝงซายปากคลองไดเกิดชุมชนขนาดใหญขึ้นชื่อวา "มหาชัย" จึงเปนที่นิยมเรียกขานแตนั้นเปนตนมา 

 อนึ่ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ทรงปฏิรูปการปกครองมีการ

จัดระบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคเปนมณฑลเทศาภิบาล และไดทรงมีพระราชดําริท่ีจะสรางสรรค 

ความเจริญใหแกทองถิ่น โดยใชการปกครองรูปแบบสุขาภิบาลไดมีพระบรมราชโองการใหยกฐานะ "ตําบล

ทาฉลอม" เปน "สุขาภิบาลทาฉลอม" เมื่อวันท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ จึงถือไดวาสุขาภิบาลทาฉลอม  

เปนสุขาภิบาลที่ตั้งขึ้นในหัวเมืองเปนแหงแรกของประเทศไทย 

 อาณาเขตและท่ีตั้ง 

 จังหวัดสมุทรสาคร อยูในเขตพ้ืนท่ีภาคกลางตอนลางของประเทศไทย เปนจังหวัดปริมณฑล

กรุงเทพมหานคร อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๕ (ถนนพระราม ๒) 

ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ ๘๗๒.๓๔๗ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๕๔๕,๒๑๖ ไร จังหวัดสมุทรสาคร

มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวดันครปฐม 

 ทิศใต ติดทะเลอาวไทย 

 ทิศตะวันออก ตดิตอกับกรุงเทพมหานคร 

 ทิศตะวันตก ตดิตอกับจังหวดัสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบรุี    
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๗. วิธีการดําเนินการ  

              จัดประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ    

 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดสมุทรสาครที่ เกี่ยวของกับ

ยุทธศาสตรชาติ ใหความรูเกี่ยวกับหนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา รวมท้ังใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ 

แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติของจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนนําเสนอประเด็นหรือกฎหมาย 

ท่ีนาสนใจใหประชาชนไดรับทราบ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมีรายละเอียดและ

สาระสําคัญของการดําเนินงาน ดังนี้ 

 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พรอมคณะ เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร อําเภอ

เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีสมาชิกวุฒิสภาท่ีเดินทางลงพ้ืนท่ีพบประชาชนในครั้งนี้ 

ประกอบดวย  

 ๑. นายปานเทพ  กลาณรงคราญ  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

     ในฐานะหัวหนาคณะเดินทาง 

  ๒. พลเอก เลิศรัตน  รัตนวานิช  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

 ๓. นายลักษณ  วจนานวัช  รองประธานกรรมการ คนที่สอง 

 ๔. นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล  กรรมการ 

 ๕. นายประดิษฐ  เหลืองอราม  กรรมการ 

 ๖. พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ  กรรมการ 

 ๗. นายสาธิต  เหลาสุวรรณ  กรรมการ 

 พรอมดวยผูตรวจราชการจาก ๒ หนวยงานรวมลงพ้ืนที่ ดังนี้ 

สํานักนายกรฐัมนตร ี       

๑. นายพีระ  ทองโพธิ ์    หัวหนาผูตรวจราชการสํานกันายกรัฐมนตร ี

กระทรวงมหาดไทย 

๒. นายวีระพันธ  ดีออน    ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

      เขตตรวจราชการที่ ๔ 

 

 โอกาสน้ี นายวรณัฎฐ หนูรอต รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร ไดกลาวตอนรับคณะสมาชิก

วุฒิสภา และกลาวบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการดําเนินงานของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้ 

 จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดติดกับกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูริมฝงแมน้ําทาจีนและฝงอาวไทย 

ประกอบดวย ๓ อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอกระทุมแบน และอําเภอบานแพว มีประชากร

ตามทะเบียนราษฎร ขอมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ จํานวน ๕๙๑,๐๐๐ คน มีประชากรแฝง ประกอบดวย 

ประชากรจํานวน ๒ กลุม คือ กลุมคนไทยท่ีมาประกอบอาชีพในจังหวัดแตไมไดยายทะเบียนบานเขามา 
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ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน และกลุมแรงงานตางดาวมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ คน สรุปมีประชากรท่ีอาศัยพํานัก

อยูในจังหวัดสมุทรสาครขณะนี้จะมีมากกวา ๑,๓๐๐,๐๐๐ คน จังหวัดสมุทรสาครมีศักยภาพหลายดาน 

โดยเฉพาะดานอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา ๖,๐๐๐ แหง ประชากรมีรายไดเฉล่ียประมาณ 

๓๙๑,๐๐๐ บาทตอคนตอป เปนอันดับ ๗ ของประเทศไทย มีผลิตภัณฑมวลรวมของป ๒๕๖๔ จํานวน 

๔๒๑,๐๐๐ ลานบาท จังหวัดสมุทรสาครเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงจึงสงผลกระทบดานตาง ๆ อาทิ 

ผลกระทบดานโครงสรางพ้ืนฐานเนื่องจากพ้ืนที่ไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต เชน ถนนพระราม ๒ ถนนใน

เขตเมืองตาง ๆ เปนตน ดานแหลงที่อยูอาศัย เนื่องจากคนเมืองขยายมาจากกรุงเทพฯ ทําใหเกิดความ

หนาแนนของประชากรในพ้ืนท่ี ผลกระทบจากน้ําทะเลหนุนสูง ทําใหมีน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีลุมตาง ๆ ซึ่งได

มอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดาํเนนิการโครงการตาง ๆ เพ่ือแกไขปญหาอยางตอเนือ่ง 

เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับประโยชนจากการบริหารราชการของจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ทั้งนี้ ในนามจังหวัดสมุทรสาคร ขอขอบคุณคณะสมาชิก

วุฒิสภาที่ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการดําเนินการของจังหวัดสมุทรสาคร และไดลงตรวจเย่ียมและรับฟง

ความคิดเห็นจากหนวยงานและประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งการตรวจเย่ียมในครั้งนี้จะกอใหเกิด

ประโยชนตอจังหวัดสมุทรสาครเปนอยางดีย่ิง  

 จากนั้น คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง ไดกลาวถึง

วัตถุประสงคการลงพ้ืนที่ หนาที่และอํานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ และขอมูลอื่น ๆ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

 นายปานเทพ  กลาณรงคราญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กลาวทักทายสวนราชการ ภาคเอกชน 

และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ในโอกาสที่ไดกลับมาเย่ียมเยียนและพบปะกับประชาชนชาวจังหวัด

สมุทรสาครอีกครั้งหนึ่ง พรอมทั้งไดกลาวถึงหนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และวัตถุประสงคของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 

ซึ่งเปนการลงพ้ืนท่ีพบประชาชนเพ่ือรับฟงปญหาอุปสรรคหรือความกาวหนาในการดําเนินการของ 

แตละจังหวัด เพ่ือนําไปสรุปและรายงานใหกับวุฒิสภา รัฐบาล และหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดพิจารณา

ดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป ทั้งนี้ ไดกลาวถึงวัตถุประสงคการลงพ้ืนที่ในวันนี้วา เพ่ือติดตามความ

คืบหนาการดําเนินงานของจังหวัดสมุทรสาครใน ๕ ประเด็นหลัก ๆ คือ ประกอบดวย ๑) ความคืบหนา 

การซอมแซมสะพานขามคลองมหาชัย (สะพานวัดเจษ) ๒) โครงการสํารวจและออกแบบเสนทางทองเท่ียว

เลียบชายฝงทะเลภาคใต (Thailand Riviera) ชวงจังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดสมุทรสงคราม และ

แนวทางการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ของการพัฒนาโครงขายคมนาคมในจังหวัด

สมุทรสาคร ๓) ความคืบหนาโครงการกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร ๔) ความคืบหนา

การถายโอนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาครไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด

สมุทรสาคร และ ๕) แนวทางการบริหารพ้ืนที่ปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีรวมกับชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

สมุทรสาคร และขอใหแตละหนวยงานรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัด

สมุทรสาครดังกลาวขางตน ใหประชาชนไดรับทราบตอไป 
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 จากนัน้ เปนการรบัฟงการนาํเสนอขอมูลของจังหวัดจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี ้

 ๑. ความคืบหนาการซอมแซมสะพานขามคลองมหาชยั (สะพานวดัเจษ) 

 นายชุมพล จันทรจรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร และนายไพบูลย เสือเทศ 

ผูอํานวยการสํานักการชาง เทศบาลนครสมุทรสาคร นําเสนอรายงานผลการปรับปรุงซอมแซมสะพาน 

ขามคลองมหาชัย (สะพานวัดเจษ) ตําบลมหาชัย อําเภอเมืองสมุทรสาคร ท่ีมีความชํารุดทรุดโทรม เนื่องจาก

การใชงานมาเปนระยะเวลาท่ียาวนานตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๑ ทําใหสะพานมีรอยแตกราวจนเห็นเหล็กเสนที่

เปนสนิมเนื่องจากถูกความเค็มกัดกรอน เทศบาลนครสมุทรสาครจึงไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนิน

โครงการปรับปรุงซอมแซมสะพานขามคลองมหาชัย วงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว ๑๐,๔๖๐,๐๐๐ บาท  

แตผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส e-Bidding ผูรับเหมากอสราง (บริษัท เร็ปคอนเซอรวิส จํากัด) เสนอ

งบประมาณดําเนินการ จํานวน ๔,๙๗๕,๐๐๐ บาท เทศบาลนครสมุทรสาครไดลงนามในเซ็นสัญญาจาง  

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เริ่มการดําเนินงานตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และแลวเสร็จเมื่อ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สําหรับการปรับปรุงซอมแซมสะพานขามคลองมหาชัย มีความยาว ๓๐๒ เมตร 

ความกวาง ๑๖ เมตร ลักษณะงานจะเปนการซอมแซมตัวโครงสรางในสวนใตสะพานเปนหลัก ประกอบดวย 

เสาสะพาน คานรัดหัวสะพาน คานสะพาน และทองพ้ืนสะพานในจุดที่เสียหายชํารุด โดยใชวิธีการสกัด

คอนกรีตชั้นนอกท่ีแตกออกใหหมดจนพบเหล็กเสน ขัดสนิมท่ีเหล็กเดิมออก และเสริมเหล็กใหมเขาไป 

รวมทั้งทาน้ํายาปองกันสนิม กอนจะใชซีเมนตประสานโครงสรางสะพาน จากนั้นจะปดทับภายนอกดวยสาร

เคลือบพอกผิวใหมีความแข็งแรง ปจจุบันการปรับปรุงซอมแซมสะพานขามคลองมหาชัยดําเนินการ 

เสร็จเรียบรอยแลว และเปดใหใชบริการตั้งแตวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โอกาสนี้ ขอขอบคุณแขวง 

ทางหลวงชนบทสมุทรสาครท่ีใหความอนุเคราะหออกแบบกอสรางและบุคลากรมาชวยควบคุมงาน 

จนโครงการสําเรจ็เปนที่เรียบรอย 
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 นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล กรรมการ กลาววา การลงพ้ืนท่ีพบประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร 

ในวันนี้เพ่ือติดตามงานเดิมท่ีวุฒิสภาเคยดําเนินการไว เชน เรื่องสะพานขามคลองมหาชัยชํารุด เนื่องจาก

การผุกรอนของเสาสะพานท่ีตองรองรับปริมาณการจราจรท่ีหนาแนนในแตละวัน อีกทั้งสะพานแหงนี ้

มีความสําคัญและเปนหัวใจหลักในการเชื่อม ๒ ฝง ท้ังฝงมหาชัยและฝงโกรกกราก ซึ่งจากลงพ้ืนท่ีมาติดตาม

เรื่องนี้ตั้งแตป ๒๕๖๒ จนถึงปจจุบัน ทําใหสะพานแหงนี้ไดรับการแกไขปรับปรุงซอมแซมเรียบรอยแลว  

จึงขอขอบคุณเทศบาลนครสมุทรสาครและหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีไดผลักดันและดําเนินการจนสําเร็จ และ

ถือโอกาสนี้รายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนไดรับทราบดวย  

 ๒) โครงการสํารวจและออกแบบเสนทางทองเท่ียวเลียบชายฝงทะเลภาคใต (Thailand 

Riviera) ชวงจังหวัดสมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรสงคราม และแนวทางการศึกษาความเปนไปได 

(Feasibility Study) ของการพัฒนาโครงขายคมนาคมในจังหวัดสมุทรสาคร 

 นายแกนวิทย วงศชูศิริ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ

โครงการถนนเลียบชายฝงทะเลของประเทศไทย ซึ่งเปนโครงการของกรมทางหลวงชนบท มีอยู ๒ โครงการ

ใหญ ๆ คือ โครงการพัฒนาถนนทองเที่ยวเลียบทะเลเฉลิมบูรพาชลทิต เปนเสนทางจากจังหวัดจันทบุรีไปยัง

จังหวัดตราด ตั้งอยูทางฝงตะวันออกของอาวไทย และอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการกอสรางถนนเลียบ

ชายฝงทะเลภาคใต (Thailand Riviera)  เปนถนนเลียบชายฝงทะเลดานตะวันตกของอาวไทย โครงการนี้ 

ไดมีการกอสรางมานานเปนเวลา ๑๐ ปแลว โดยจุดเริ่มตนอยูท่ีแมกลอง ขามแมน้ําแมกลองมาจะเปน 

คลองโคน บางตะบูน ซึ่งมีการสรางประภาคารเปน Landmark สําคัญ ในรัฐบาลชุดท่ีผานมา รองนายกรัฐมนตรี

ท่ีกํากับดูแลกระทรวงคมนาคมใหแนวคิดวา โครงการ Thailand Riviera นี้เปนประโยชนอยางย่ิง ไมควร

จํากัดใหอยูเพียงแคจังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และเชื่อมไปยังระนองเทานั้น  

แตควรทําใหยาวตลอดตั้งแตปากแมน้ําเจาพระยาไปจนถึงปากแมน้ําโก-ลก ใหเปนถนนเพ่ือการทองเที่ยว
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และเสนทางชมทิวทัศนทั้งหมด โดยมอบหมายใหกรมทางหลวงชนบทเปนผูดําเนินการ ดังนั้น โครงการ 

Thailand Riviera จึงถูกแบงยอยออกเปนหลายชวง และชวงท่ีนําเสนอในวันนี้ คือ ชวงท่ีเรียกวา ริเวียรา

สามสมุทร หมายถึง สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยจุดเริ่มตนจากปากแมน้ําเจาพระยามายัง

แมน้ําทาจีน แลวไปจบท่ีปากแมน้ําแมกลอง โดยปากแมน้ําเจาพระยาจะมีจุดเดน อาทิ ปอมพระจุลจอมเกลา  

พระสมุทรเจดีย ปอมผีเส้ือสมุทร ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีสวยงามและเปนพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร ท้ังนี้ เสนทางจาก

ปอมพระจุลจอมเกลามาถึงวัดสาขลามีถนนแลว แต เสนทางจากวัดสาขลามาถึงเทียนทะเลยัง 

ไมมีถนน แตเสนทางจากเทียนทะเลมาถึงปากแมน้ําทาจีนท่ีวัดศรีสุทธาวาส (วัดกําพรา) ถนนสรางเสร็จ

เรียบรอยแลว แตสวนท่ีเปนฟนหลอ คือ แนวสะพานขามปากแมน้ําทาจีนบริเวณวัดศรีสุทธาราม (วัดกําพรา) 

ขามไปวัดบางหญาแพรก และอีกเสนทางหนึ่ง คือ ถนนเลียบชายทะเลจากบริเวณทาฉลอมจนถึงบริเวณ 

บางกระเจาและกระซาขาวมีถนนแลว แตจากกระซาขาวไปถึงทะเลกาหลงและทะเลรางจันทร ยังไมมีถนน 

แตจากทะเลรางจันทรไปถึงดอนหอยหลอดมีถนนแลว ดังนั้น สวนท่ีจะตองมีการกอสรางตามแนวเสนทาง

ทองเที่ยวเลียบชายฝงภาคใต ชวงริเวียราสามสมทุร จะมีการกอสราง ๒ จุดหลัก ๆ คือ (๑) โครงการกอสราง

สะพานขามแมน้ําทาจีน จะอยูในสัญญาชวงท่ี ๒ วงเงินงบประมาณ ๒,๐๐๐ ลานบาท เปนคากอสราง  

คาเวนคืนท่ีดิน และคาสํารวจอสังหาริมทรัพย และ (๒) โครงการกอสรางถนน missing link จากบริเวณ

กระซาขาวถึงทะเลกาหลง และทะเลรางจันทร จะอยูในสัญญาชวงที่ ๓ งบประมาณ ๘๐๐ ลานบาท 

ระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร เปนคากอสราง คาเวนคืนที่ดิน และคาสํารวจอสังหาริมทรัพย โครงการนี้

มีมูลคาสูง เนื่องจากวาบริเวณนี้เปนพ้ืนท่ีประวัติศาสตรการทํานาเกลือมานานกวา ๒๐๐ ป ดังนั้น  

การสรางถนนตรงจุดนี้จะตองไมกระทบกับการทํานาเกลือ ซึ่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไดผลักดันโครงการนี้

ใหอยูในโครงการเมกะโปรเจกต เพ่ือจะไดรับการจัดสรรงบประมาณมาสํารวจอสังหาริมทรัพยและเวนคืน

ที่ดินตอไป 

 ในสวนปญหาเรื่องเสนทางคมนาคมของเมืองสมุทรสาคร เนื่องจากตั้งอยูดานตะวันออกของ 

แมน้ําทาจีนจะถูกแบงดานเหนือกับดานใตดวยคลองมหาชัย ซึ่งคลองมหาชัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 

มีสะพานท่ีรถยนตสามารถขามไดเพียง ๔ สะพาน คือ (๑) สะพานสนามไชย เปนสะพานท่ีอยูบริเวณวัดบานไร  

(๒) สะพานขามคลองสนามไชย เปนสะพานท่ีมาเชื่อมตอสถานีรถไฟท่ีคอกกระบือกับโรงเรียนอัสสัมชัญ  
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(๓) สะพานโครงการแกมลิง สรางขึ้นเพ่ือใชสําหรับซอมบํารุงแกมลิงแตปจจุบันมีประชาชนใชสัญจรจํานวน

มากเพราะวาอยูใกลตัวเมืองท่ีสุด และ (๔) สะพานมหาชัย (สะพานวัดเจษ) เปนสะพานเกาแกที่มีการเปดใช 

มานานแลว   
  

 สําหรับโครงการสํารวจและออกแบบเสนทางทองเท่ียวเลียบชายฝงทะเลภาคใต (Thailand 

Riviera) มีการตั้งงบประมาณอยูในเอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ

หนวยรับงบประมาณ (เลมขาวคาดแดง) ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของรัฐสภา ในแผนงานโครงการ 

มีโครงการหนึ่งที่เกี่ยวของกับสะพานขามคลองมหาชัยแหงใหม คือ โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงขาย

ทางเพ่ือแกไขปญหาจราจรจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดวย โครงการศึกษาความเปนไปได (Feasibility 

Study) การกอสรางถนนผังเมืองรวม จ. ๑ ง. ๑๘ และ ง. ๑๖ รวมท้ังกอสรางสะพานขามคลองมหาชัย

เชื่อมตอถนนผังเมือง ง. ๑๓ วงเงินงบประมาณ ๑๔ ลานบาท เนื่องจากปจจุบัน สํานักงานโยธาธิการและ 

ผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครไดสรางถนน ง. ๑๓ เสร็จเรียบรอยแลว และจากการจัดรูปท่ีดิน ถนน ง. ๑๓ นี้ 

มีแนวที่สามารถท่ีจะเชื่อมตอมายังถนน ง. ๑๖ และ ง. ๑๘ ได โดยกอสรางสะพานขามคลองมหาชัยเพ่ิมอีก

แหงหนึ่ง ซึ่งสะพานแหงนี้ไดมีมติจากคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาคร

เรียบรอยแลวโดยเสนอใหกรมทางหลวงชนบทรับไปดําเนินการ หากมีสะพานแหงนี้แลวตอไปจะปดซอม

สะพานมหาชัย (สะพานวัดเจษ) หรือสรางใหมก็สามารถทําไดอยางเต็มที่ 

 นายปานเทพ  กลาณรงคราญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กลาววา วุฒิสภาไดรับทราบถึงโครงการ 

Thailand Riviera วาเปนโครงการขนาดใหญ ถาทําไดครบถวนตามแผนงานท่ีกําหนดไวจะถือวาเปน

โครงขายเสนทางที่สงเสริมศักยภาพดานการทองเท่ียวของประเทศอยางมาก สําหรับโครงการศึกษาความ

เปนไปได (Feasibility Study) การกอสรางถนนผังเมืองรวม จ. ๑ ง. ๑๘ และ ง. ๑๖ และกอสรางสะพาน

ขามคลองมหาชัยเชื่อมตอถนนผังเมือง ง. ๑๓ วงเงินงบประมาณ ๑๔ ลานบาท เห็นโครงการนี้บรรจุอยูใน

รางพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แลว ไมนาจะมีปญหาอะไร สามารถท่ีจะดําเนินการตอไปได 

ทั้งนี้ ไดสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานโครงการดังกลาว  

 นายแกนวิทย วงศชูศิริ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร กลาววา โครงการ 

Thailand Riviera อยากขอรับการสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาใหชวยกลาวถึงโครงการนี้ในเวทีตาง ๆ  

วามีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศอยางย่ิง สวนโครงการศึกษาความเปนไปได (Feasibility 



๙ 

 

Study) การกอสรางถนนผังเมืองรวม จ. ๑ ง. ๑๘ และ ง. ๑๖ และกอสรางสะพานขามคลองมหาชัยเชื่อมตอ

ถนนผังเมือง ง. ๑๓ คงตองอาศัยความรวมมือกับหนวยงานในพ้ืนท่ี ไมวาจะเปนจังหวัดสมุทรสาคร  

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร ชวยกัน

ทําความเขาใจกับประชาชนเพ่ือรับทราบถึงประโยชนและความจําเปนในการกอสรางเสนทางตาง ๆ  

หากมีการคัดคานขึ้นมาโครงการเหลานี้อาจจะตองถูกยกเลิกไปได 

 นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล กรรมการ เห็นวา โครงการริเวียราสามสมุทรเปนโครงการท่ีสําคัญ  

และจะเกิดประโยชนกับจังหวัดสมุทรสาครอยางย่ิง ซึ่งโครงการนี้ประชาชนใหความสนใจและทราบวายังมี

เสียงคัดคานบาง จึงพยายามจะใหเวทีนี้เปนอีกเวทีหนึ่งท่ีส่ือไปถึงประชาชนเพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญและ 

ใหทุกเวทีไดมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยเฉพาะโครงการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) 

การกอสรางสะพานขามคลองมหาชัยแหงใหม หากสามารถผลักดันใหมีการสรางสะพานแหงใหมเชื่อมตอ

ถนนผังเมือง ง. ๑๓ จะชวยแกไขปญหาการจราจรหนาแนนใหกับสะพานมหาชัย (สะพานวัดเจษ) ได  

 ๓. ความคืบหนาโครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 

 นายประหยัด ตะคอนรัมย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร นําเสนอขอมูลโครงการกอสราง

เขื่อนปองกันตล่ิงและระบบปองกันน้ําทวมในจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัด

สมุทรสาครติดชายฝงทะเลอาวไทยรูปตัวกอ มีชายฝงทะเลยาวตามแนวเขตประมาณ ๔๒ กิโลเมตร

เนื่องจากวาการกัดเซาะชายฝงทะเลสภาพเปนชายหาดเลน การปองกันการกัดเซาะชายฝงท่ีผานมาจะใช 

วิธีแบบธรรมชาติ มีการปกไมไผชะลอคล่ืน หรือการวางไสกรอกทรายหินเรียง โดยหนวยงานหลักที่

ดําเนินการ จะเปนจังหวัดสมุทรสาคร องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกรมเจาทา ในภารกิจสวนนี้  

กรมโยธาธิการและผังเมืองไมมีโครงการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล แตจะมีภารกิจที่อยูในความ

รับผิดชอบ คือ แมน้ําทาจีนที่พาดผานจากตําบลทาไม อําเภอกระทุมแบน ติดเขตจังหวัดนครปฐมสูอาวไทย 

ท่ีตําบลบางหญาแพรก อําเภอเมืองสมุทรสาคร ความยาวประมาณ ๕๐ กิโลเมตร จะมีโครงการกอสราง

เขื่อนปองกันตล่ิง นอกจากนั้นยังมีแหลงน้ําขนาดใหญท่ีเปนภารกิจของกรมท่ีดําเนินการกอสรางเขื่อน

ปองกันตล่ิง คือ คลองสุนัขหอนท่ีเชื่อมจากแมน้ําทาจีนไปทางทิศตะวันตกไปจนจบท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม 

มีความยาวประมาณ ๓๑ กิโลเมตร  

 สําหรับการดําเนินงานโครงการกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงและระบบปองกันน้ําทวมในจังหวัด

สมุทรสาคร โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จสวนใหญจะอยู ท่ีริมแมน้ําทาจีนและคลองสุนัขหอน  

ซึ่งดําเนินการมาตั้งแตป ๒๕๔๘ เปนตนมา รวมจํานวน ๒๐ โครงการ ระยะทาง ๓๖.๒๔๙ กิโลเมตร รวม

งบประมาณท้ังส้ิน ๔,๘๘๒.๙๓ ลานบาท สวนโครงการท่ีกําลังดําเนินการกอสรางปจจุบัน โครงการของกรม

โยธาธิการและผังเมอืงสวนใหญเปนการจัดสรรงบประมาณผูกพันขามป ๓ ปงบประมาณ รวมจํานวนทั้งส้ิน 

๘ โครงการ ระยะทาง ๕.๔๑๑ กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ ๙๘๑.๘๘ ลานบาท ดําเนินการในพ้ืนท่ีตาง ๆ 

ดังนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไดแก พ้ืนที่ชุมชนบานคลองสําโรง ริมแมน้ําทาจีน ดําเนินการไปแลว ๙๑% 

และพ้ืนท่ีชุมชนบางกระเจา คลองสุนัขหอน ดําเนินการไปแลว ๘๖% ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดแก 

พ้ืนที่ชุมชนทองคุง ดําเนินการไปแลว ๓๓% พ้ืนที่ชุมชนบางหญาแพรก ระยะที่ ๒ ดําเนินการไปแลว ๓๕% 



๑๐ 

 

พ้ืนท่ีชุมชนหมูที่ ๓ ตําบลทาจีน ถึงหมูท่ี ๒ ตําบลบางกระเจา และเขื่อนปองกันตล่ิงริมแมน้ําทาจีน (ระยะที่ ๒) 

หมูท่ี ๑๑ ตําบลบางยาง ดําเนินการไปแลว ๘๕% และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๒ พ้ืนท่ี คือ 

พ้ืนที่หมูที่ ๕ ตําบลทาทราย และเขื่อนปองกันตล่ิงริมคลองภาษีเจริญ บริเวณชุมชนบานหลักส่ี หมูท่ี ๗ 

ชุมชนตลาดเตาอิฐ หมูที่ ๑๓ ตําบลสวนหลวง สวนรูปแบบเขื่อนปองกันตล่ิงท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ใชในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร คือ รูปแบบท่ี ๑ แบบเสาเข็มเสียบแผน ซึ่งเปนรูปแบบท่ีสวยงาม มีบันไดทาน้ํา 

มีราวปองกันการตก มีทางเทา และมีพ้ืนท่ีใชสอยมาก แตขอเสียจะมีน้ําลอดหรือซึมเขามาได และรูปแบบท่ี ๒ 

แบบเสาเข็มพืดและเสาเข็มสมอ ขอดีคือสามารถปองกันน้ําลอดน้ําซมึไดดี แตจะมีราคาแพงกวาแบบเสาเขม็

เสียบแผน  

     
 

     
 

 ระบบปองกันน้ําทวมในพ้ืนท่ีสมุทรสาคร เปนหนึ่งในภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองท่ีได

ดําเนินการในพ้ืนท่ีมาอยางตอเนื่อง อาทิ การกอสรางเขื่อนแบบเข็มพืด การปดลอมพ้ืนท่ีชุมชนดวยคันกันดิน 

รวมถึงมีสถานีสูบน้ํา และประตูระบายน้ํา สําหรับปญหาดานการกอสรางที่ผานมา เนื่องจากน้ําทะเลหนนุสูง 

ดวยอิทธิพลน้ําขึ้นน้ําลง ทําใหการกอสรางลาชากวาแผนบาง เพราะการเทคอนกรีตจะตองรอชวงน้ําลด 

ผูรับเหมาตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญดานนี้พอสมควร นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบในพ้ืนที่ชุมชนบาง 

เนื่องจากมีการตอกเสาเข็มที่มีความยาวตั้งแต ๒๐ - ๒๔ เมตร แรงส่ันสะเทือนไปกระทบบานเรือน

ประชาชนขางเคียงและทําความเสียหายบาง มีการรองเรยีนไปยังศูนยดํารงธรรมบาง ซึ่งท่ีผานมาสํานักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครไดลงไปแกไขปญหารวมกับผูรับเหมาและผูนําชุมชน เพ่ือลด

ผลกระทบในพ้ืนที่ดังกลาว 



๑๑ 

 

 นายปานเทพ  กลาณรงคราญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กลาววา โครงการกอสรางเขื่อนปองกัน

ตล่ิงริมแมน้ําทาจีนมีระยะทางท้ังหมดกวา ๓๖ กิโลเมตร ตองใชงบประมาณกวา ๔,๐๐๐ กวาลานบาท  

ซึ่งเปนวงเงินงบประมาณท่ีคอนขางมาก ทําใหการกอสรางในแตละพ้ืนที่ตองทยอยทําไป และเห็นวาการ

สรางเขื่อนปองกันตล่ิงนี้มีประโยชน ๒ ทาง คือ ปองกันน้ํากัดเซาะตล่ิงและปองกันน้ําทวมดวย สําหรับ

ปญหาท่ีประชาชนไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อน หนวยงานที่เกี่ยวของตองลงไปทําความเขาใจและ

บรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้น สวนเรื่องน้ําขึ้นน้ําลงท่ีสงผลกระทบกับการกอสรางนั้น อาจตองมีการปรับ

แผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับวิถีธรรมชาติ ท้ังนี้ ไดสอบถามเพ่ิมเติมวากรมโยธาธิการและผังเมือง 

ไดดําเนินการสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะตล่ิงริมชายฝงทะเลที่เปนพ้ืนที่ตอเนื่องหรือมีการใชวัสดุ

ธรรมชาติหรือปลูกปาชายเลนเขามาชวยลดผลกระทบดวยหรือไม อยางไร    

 นายประหยัด ตะคอนรัมย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ชี้แจงวา ในสวนปองกันการ

กัดเซาะชายฝงริมทะเล ระยะทาง ๔๒ กิโลเมตร จะใชเปนระบบธรรมชาติ มีการใชไมไผปกชะลอคล่ืนเพ่ือให

ดินตกตะกอนดานหลังแนวไมไผและปลูกปาชายเลน โดยมีหนวยงานท่ีดําเนินการหลัก ๆ จะเปนจังหวัด

สมุทรสาคร องคกรปกครองสวนทองถิ่น และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ในสวนของกรมโยธาธิการ

และผังเมืองไมไดดําเนินการในสวนนี้  

 นายพรเทพ เปรมทวี วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง นําเสนอขอมูลโครงการกอสรางและปรับปรุงระบบปองกันน้ําทวม บริเวณ

ชุมชนทายบาน ตําบลทาฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวยังเปน

ฟนหลออยูวา ในสวนของตําบลทาฉลอม ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการศึกษาและออกแบบ

ระบบปองกันน้ําทวมไวเรียบรอยแลวตั้งแตป ๒๕๖๓ แตเนื่องจากขณะนั้นมีปญหาไมสามารถสงมอบพ้ืนท่ี 

ได ทางกรมจึงยังไมไดดําเนินการตอ ทําใหระยะเวลาผานไป ๓ ปกวาแลว สภาพพ้ืนที่เปล่ียนแปลงไป ถาจะ

ดําเนินการอีก จะตองมีการสํารวจสภาพพ้ืนท่ีใหมเพ่ือปรับปรุงโครงสรางเดิมท่ีออกแบบไวใหเหมาะสม 

กับสภาพพ้ืนท่ีในปจจุบัน  เนื่องจากแบบกอสรางเดิมท่ีมีการออกแบบไวมีแนวกอสรางเขื่อนบางชวงตอง

ผานบานเรือนประชาชน ตองใหทางทองถิ่นเปนผูดําเนินการประสานกับชาวบานเพ่ือรื้อถอน ซึ่งหาก 

จะดําเนินการตอไป ตองมีการเริ่มโครงการใหมอีกครั้ง 

 

 



๑๒ 

 

 นายชุมพล จันทรจรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ชี้แจงวา ประเด็นเรื่องการสงมอบ

พ้ืนท่ีไมไดในขณะนั้น เนื่องจากระยะดังกลาวมีท่ีดินท่ีเปนโฉนดประมาณ ๕๐ ฉบับ ซึ่งเทศบาลไดลงไปขอ

ความยินยอมหลายครั้ง บางบานอาจจะขัดของบาง แตไดไปทําความเขาใจจนกระทั่งทุกบานใหความ

ยินยอมแลว จากการลงพ้ืนที่ดวยตัวเองหลายครั้ง ไดไปสรางความเขาใจวาถายังไมสรางเขื่อนจุดนี้อีก  

ทาฉลอมจมน้ําแนนอน ดวยลักษณะของทาฉลอมคลายเกาะหรือกระเพาะหม ูถาฟนหลอจุดเดียวเทากับวา

ที่สรางมาแลวไมไดประโยชน เพราะวาน้ําจะแทงลอดเขามาได การสรางเขื่อนจุดนี้จึงมีความจําเปนและ 

มีความสําคัญอยางย่ิง 

 นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล กรรมการ สอบถามวาทางสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สมุทรสาครมีแผนงานโครงการอยางไรบางท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือสานตอใหมีการกอสรางเขื่อนท่ียังเปน 

ฟนหลออีก ๕๐๐ เมตร ซึ่งในสวนของวุฒิสภาจะขอขอมูลและแนวทางท่ีจะดําเนินโครงการดังกลาวจาก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะเปนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และเทศบาลนคร

สมุทรสาคร เพ่ือจะไดนําไปตั้งกระทูถามไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือผลักดันโครงการนี ้

อีกทางหนึ่ง  

 นายประหยัด ตะคอนรัมย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ชี้แจงวา เนื่องจากโครงการ

กอสรางและปรับปรุงระบบปองกันน้ําทวมบริเวณชุมชนทายบาน ตําบลทาฉลอม ถูกบรรจุไวในแผนพัฒนา

จังหวัดสมุทรสาครและอยูในแผนของกรมโยธาธิการและผังเมืองมาโดยตลอด อาจจะติดขัดในเรื่องการ

ผลักดันงบประมาณ และกรมโยธาธิการฯ อาจพิจารณาวาสภาพพ้ืนท่ียังไมพรอมจึงยังไมไดเสนอขึ้นไป 

สําหรับแนวทางท่ีจะดําเนินการตอไป คือ ตองตั้งตนใหม โดยใหทางทองถิ่นทําเรื่องขึ้นมาใหม พรอมแนบ

หนังสือยินยอมจากเจาของอาคารบานเรือนทุกราย สงแผนงานโครงการมาที่จังหวัด และจังหวัดจะได

รวบรวมสงมายังกรมโยธาธิการและผังเมอืงเพ่ือดําเนินการตอไป 

 ๔. ความคืบหนาการถายโอนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาครไปยัง

องคการบริหารสวนจังหวัด 

 นางสาวจารุพรรณ หองสวัสดิ์ หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม กองสาธารณสุข องคการบริหาร

สวนจังหวัดสมุทรสาคร นําเสนอขอมูลการถายโอนภารกิจโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และ 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด

สมุทรสาคร ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครรับถายโอนภารกิจมาในปงบประมาณ ๒๕๖๖  

เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ รพ.สต. และ สอน. ท้ังหมดในจังหวัดสมุทรสาครมีท้ังหมด ๕๔ แหง 

แบงเปน รพ.สต. ๕๓ แหง และ สอน. ๑ แหง  

 ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รพ.สต. ท่ีถายโอนมาแลวมีจํานวน ๓๗ แหง คิดเปน ๖๘.๕% 

ประกอบดวย อําเภอบานแพว ๑๙ แหง อําเภอกระทุมแบน ๑๒ แหง และอําเภอเมืองสมุทรสาคร ๕ แหง 

ซึ่งการแบงตามขนาด รพ.สต. จะเปนไปตามสัดสวนประชากร แบงออกเปน (๑) ขนาด S ประชากร 

นอยกวา ๓,๐๐๐ คน มีจํานวน ๕ แหง (๒) ขนาด M ประชากร ๓,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ คน มีจํานวน ๒๐ แหง  

สวนใหญจะอยูในเขตอําเภอบานแพว และอําเภอกระทุมแบน และ (๓) ขนาด L ประชากรมากกวา ๘,๐๐๐ คน 



๑๓ 

 

มีจํานวน ๑๒ แหง จะอยูในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร ๕ แหง และอําเภอกระทุมแบน ๗ แหง แตเมื่อ  

อบจ. ดําเนินการถายโอนไปแลวในชวงกลางป ๒๕๖๖ เนื่องจากมีประชากรเพ่ิมขึ้น ทําให รพ.สต.บานดอนโฆ 

ขอปรับขนาดจาก S เปน M และ รพ.สต.บานขอม ขอปรับขนาดจาก M เปน L ทาง อบจ. ไดสงเรื่องไปท่ี

กรมสงเสริมปกครองทองถิ่นแลว แตก็ยังไมไดปรับขนาดตามขอเท็จจริง  

 อนึ่ง การแบงขนาดของ รพ.สต. ตามสัดสวนประชากรจะมีความเชื่อมโยงกับบุคลากรท่ีจะปฏิบัติงาน

ในพ้ืนที่ ถาเปน รพ.สต. ขนาด S จะมีจํานวนบุคลากรปฏิบัติงาน ๗ คน ขนาด M จะมีบุคลากรปฏิบัติงาน 

๑๒ คน ขนาด L จะมีบุคลากรปฏิบัติงาน ๑๔ คน สวนเรื่องจํานวนเงินท่ีจะไดรับสนับสนุนจากสํานัก

งบประมาณ ถาเปนขนาด L จะไดรับมากกวาขนาด M และ S ตามลําดับ สําหรับจํานวนบุคลากรที่ถายโอน

มายัง อบจ. เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ จนถึงปจจุบัน ประกอบดวย ขาราชการ ๑๙๒ คน พนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข ๔๑ คน ลูกจางชั่วคราว ๒ คน ลูกจางเหมาบริการ ๕๑ คน รวมเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ทั้งส้ิน ๒๘๘ ราย  

 ในสวนกรอบอัตรากําลังของ รพ.สต. ตามการถายโอนภารกิจ จะมีขาราชการและพนักงานจางเหมา

ที่ อบจ. จางเพ่ิมเติมเพ่ือมาสนับสนุนภารกิจ ไดแก  

 - ขนาด S ขาราชการและพนักงานจางเหมา ๑๐ คน  จะมีผูอํานวยการ รพ.สต./สอน. ๑ อัตรา 

นักวิชาการสาธารณสุข/เจาพนักงานสาธารณสุข ๓ อัตรา พยาบาลวิชาชีพ ๒ อัตรา และเจาพนักงาน

ธุรการ/การเงินและบัญชี ๑ อัตรา  

 - ขนาด M จํานวน ๑๖ คนจะมีผูอํานวยการ รพ.สต./สอน. ๑ อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข/ 

เจาพนักงานสาธารณสุข ๓ อัตรา พยาบาลวิชาชีพ ๓ อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)/ 

เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ๑ อัตรา แพทยแผนไทย/เจาพนักงานสาธารณสุข (วุฒิ. ป.การแพทยแผนไทย) 

(อายุรเวท) ๑ อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข (เภสัชกรรม)/เจาพนักงานเภสัชกรรม ๑ อัตรา เจาพนักงานธรุการ 

๑ อัตรา และเจาพนักงานการเงินและบัญชี ๑ อัตรา  

 - ขนาด L จํานวน ๑๘ คน จะมีผูอํานวยการ รพ.สต./สอน. ๑ อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข/ 

เจาพนักงานสาธารณสุข ๕ อัตรา พยาบาลวิชาชีพ ๓ อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)/ 

เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ๑ อัตรา แพทยแผนไทย/เจาพนักงานสาธารณสุข (วุฒิ. ป.การแพทยแผนไทย) 

(อายุรเวท) ๑ อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข (เภสัชกรรม)/เจาพนักงานเภสัชกรรม ๑ อัตรา เจาพนักงาน

ธุรการ ๑ อัตรา และเจาพนักงานการเงินและบัญชี ๑ อัตรา  

 สําหรับปญหาอุปสรรคในการถายโอนภารกิจ รพ.สต. และ สอน. ใหกับ อบจ. จะมีปจจัย ๓ ดาน

หลัก ๆ คือ  

 (๑) ดานบุคลากร การขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ และทันตสาธารณสุข 

เชน ตําแหนงพยาบาลมีเพียง ๕๐% ของกรอบอัตรากําลังเทานั้น เปนตน 

 (๒) ดานงบประมาณ งบประมาณท่ีสํานักงบประมาณโอนมาให อบจ. ในปงบประมาณ ๒๕๖๖ 

ไดรับจํานวน ๗๐ ลานบาท ซึ่งไมครบถวนตามกรอบอัตรากําลังท่ีขอไป อีกสวนหนึ่ง จะเปนงบประมาณท่ี

สํานักงบประมาณจัดสรรใหกับหนวยบริการตามขนาด รพ.สต. ซึ่งความเปนจริง รพ.สต. ขนาด S จํานวน



๑๔ 

 

เงินท่ีตองจัดสรร ๑ ลานบาท จํานวนเงินท่ีไดรับ ๔ แสนบาท ขนาด M จํานวนเงินท่ีตองจัดสรร ๑.๕ ลาน

บาท จํานวนเงินท่ีไดรับ ๖.๕ แสนบาท และขนาด L จํานวนเงินที่ตองจัดสรร ๒ ลานบาท จํานวนเงินทีไ่ดรบั  

๑ ลานบาท ซึ่งกรอบวงเงินขางตนเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ กําหนดวา รพ.สต. 

แตละขนาดควรจะไดรับเงินสนับสนุนเทาไหร แตวาปญหาติดขัด คือ สํานักงบประมาณโอนใหไมครบถวน  

 (๓) ดานการถายโอนทรัพยสิน สิทธิการใชประโยชนท่ีดินของ รพ.สต. และ สอน. ปจจุบันแบงเปน  

๕ ประเภท คือ ๑) ท่ีราชพัสดุ ๒๑ แหง ๒) ท่ีธรณีสงฆ ๑๘ แหง ๓) ที่สาธารณประโยชน ๔ แหง ๔) ที่ดิน

บริจาค ๓ แหง และ ๕) ท่ีดินนิคมสหกรณ ๑ แหง ซึ่งชวงเวลาท่ีผานมาการถายโอนท่ีดินยังมีปญหา อาทิ  

ท่ีราชพัสดุยังไมสามารถถายโอนได ท่ีธรณีสงฆก็เชนเดียวกัน อบจ. ไดทําหนังสือไปขอเชาจากสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ ก็ยังอยูในกระบวนการพิจารณาของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ทําให 

ไมสามารถถายโอนสิทธิการใชประโยชนท่ีดินมาให อบจ. ไดเลย ซึ่งกรณีท่ีไมสามารถถายโอนมาได  

จะเกิดปญหาอุปสรรค เนื่องจาก อบจ. ไมสามารถใชงบประมาณในการซอมแซมบํารุงรักษา รพ.สต. และ

สอน. ได    
 นายจอม หงษเวียงจันทร รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร นําเสนอขอมูล

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลสงเสริมตําบล (รพ.สต.) และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในพ้ืนที่จังหวัด

สมุทรสาครวา การบริหารจัดการ อบจ. สามารถดําเนินการได ไมคอยมีปญหา เชน อําเภอกระทุมแบน  

๑๒ แหง ขึ้นกับฮับโรงพยาบาลกระทุมแบน หรืออําเภอบานแผว ๑๙ แหง ขึ้นกับโรงพยาบาลบานแพว 

(องคกรมหาชน) เปนตน ในสวนที่เปนประเด็นปญหา คือ เรื่องที่ดิน เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องการขึ้น

ทะเบียนทรัพยสินกับท่ีราชพัสดุใหเรียบรอย และ อบจ. ตองไดรับการสงมอบทรัพยสิน หากยังไมมีการ 

สงมอบใหเปนของ อบจ. การจะใชงบประมาณดําเนินการจึงเปนเรื่องท่ีสุมเส่ียงมาก ซึ่งขณะนี้ที่ดินอยูใน

กระบวนการที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทําเรื่องสงมอบคืนใหแกกรมธนารักษ และยังมีพ้ืนที่ 

อีกหลายแหงที่ตองทําการรังวัดใหม  

ในสวนประเด็นเกี่ยวกับบุคลากร รพ.สต. ๓๗ แหง ตองมีจํานวนบุคลากรท่ีเปนขาราชการตาม 

กรอบอัตรากําลังตามขนาดของ รพ.สต. ซึ่ งมี ๓ ขนาด  คือ ขนาด S M และ  L รวม ๔๔๓  คน  

แตปจจุบันมีเพียง ๑๙๒ คน อบจ. ทําการบรรจุขาราชการใหมเปนเจาหนาท่ีธุรการเพ่ือไปชวย รพ.สต.  

โดยบรรจุให รพ.สต. ทั้ง ๓๗ แหง แหงละ ๑ ตําแหนง พรอมทั้งทําเรื่องของบประมาณเพ่ิมไปที่สํานัก

งบประมาณแตไดรับคําตอบวาใหไมได กรอบอัตรากําลังใหไดเทาที่มีการถายโอน ซึ่งกรอบอัตรากําลังของ 

รพ.สต. ตามขนาด S M และ L ท่ีบรรจุใหมนี้มาจากการกระจายอํานาจ โดย อบจ. ไดของบประมาณในป 

พ.ศ. ๒๕๖๗ สําหรับอัตรากําลัง ๓๗ คน ไปแลว แตไดทราบมาวาจะถูกตัดงบประมาณ ซึ่งตามกรอบ

อัตรากําลังที่ตั้งไวยังไดมาไมถึงครึ่งหนึ่ง ขณะที่ปญหาใหญ คือ บุคลากร ปจจุบันผูที่มารักษาการโดยการทํา

หนาที่บริหารงานสาธารณสุข คือ นักบริหารงานทั่วไป แตตองมาบริหารงานสาธารณสุข ซึ่งผูปฏิบัติหนาที่นี้

ไดพยายามปฏิบัติหนาท่ีอยางสุดความสามารถ ที่ผานมาไดรับการสนับสนุนจาก สสจ. และมีคณะกรรมการ

ในระดับจังหวัดชวยขับเคล่ือนอีกแรงหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องเงินคางทอ ซึ่ง อบจ. สมุทรสาครมีเงิน

คางทออยูประมาณ ๗๐ ลานบาท เปนเงินท่ีไดรับมากอนวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยเงินสวนหนึ่งอยูที่



๑๕ 

 

สํานักงานคลังจังหวัด อีกสวนหนึ่งอยูในบัญชีของ รพ.สต. ไมสามารถนําเงินในสวนนีม้าใชได ตองกันเงินไว 

อีกทั้งยังไดรับแจงจากกระทรวงสาธารณสุขวาไมใหใชเนื่องจากยังไมมีระเบียบรองรบั เคยทําหนังสือหารือ

ไปยังสํานักงบประมาณแลวก็ไดรับแจงวายกเวนระเบียบไมได อยางไรก็ตาม จังหวัดสมุทรสาครมีหลาย 

อปท. ที่มีกองทุนในระดับตําบลท่ี สปสช. ใหงบประมาณมา และ รพ.สต. ไดจัดทําโครงการเพ่ือขอรับเงนิมา

ชวยบริหารจัดการไดในสวนหนึ่ง  

พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กลาววา ในฐานะท่ีเปนประธาน

คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น วุฒิสภา ไดมีโอกาสติดตามเรื่องขององคกรปกครองทองถิ่น ทั้ง อบจ. 

เทศบาล และ อบต. มาตลอด ๔ ป ไดพยายามผลักดันในหลายเรื่อง และมีโอกาสเขาพบนายสมศักดิ์ เทพสุทิน 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.) 

โดยมีผูแทนสมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่นท้ัง ๓ สมาคมเขารวมดวย และไดเปดโอกาสใหผูแทน อปท. 

ชี้แจงทุกเรื่องใหทราบ แตในเรื่องที่ชี้แจงนั้นไมไดมีประเด็นตามท่ีรองนายก อบจ. สมุทรสาคร กลาวถึง อยางไร 

ก็ตาม ลาสุดคณะรัฐมนตรไีดมีมติรบัทราบเรือ่งที่คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น วุฒิสภา ทําการศึกษา  

โดยเปนเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองขอชื่นชมการทํางานดานการศึกษา

ในหลายโรงเรียน ซึ่งเปนโรงเรียนที่ไดรับความนิยมมากในจังหวัด นอกจากนี้ ยังไดนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับการ

ทํางานแบบสหการ คือ การทํางานรวมกันระหวางหลาย อปท. ท่ีมีพ้ืนท่ีติดกันในจังหวัดเดียวกัน เพ่ือเปน

การลดขั้นตอน โดยไมตองออกเปนพระราชกฤษฎีกา และไมตองเขาคณะรัฐมนตรี  

ในสวนของการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) 

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ไดมีการอภิปรายหลายครั้ง อีกท้ังคณะกรรมาธิการ 

การสาธารณสุข วุฒิสภา ไดมีการติดตามเรื่องนี้อยางใกลชิด พบปญหาในทุกมิติ เหตุผลหนึ่งท่ีเปนปญหา

เพราะภารกิจในการดูแล รพ.สต. เปนภารกิจถายโอน ซึ่ง อปท. จะตองดูแลและรับผิดชอบ เวลาผานมาถึง  

๒๐ ปแลว มีการถายโอนไปเพียง ๘๐ แหง จากทั้งหมด ๙,๕๐๐ กวาแหง จึงทําใหคณะกรรมการ 

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุดท่ีมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปน

ประธานกรรมการ ไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดเพ่ือทําการศึกษา และตัดสินใจท่ีจะโอนใหกับ อบจ. 

เนื่องจากเปนองคกรขนาดใหญท่ีมีขีดความสามารถ มีงบประมาณพอสมควร มีบุคลากรท่ีจะเขาไปดูแลได 

และดวยความรวมมือของสภาผูแทนราษฎร ในชวงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะเขาสูการใชจายงบประมาณ

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผูแทนราษฎรไดตัดงบประมาณจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

พ.ศ. ๒๕๖๖ แลวนํามาแบงใชในภารกิจการถายโอน จึงสงผลใหสามารถถายโอนไดถึง ๓,๒๖๓ แหง เมื่อวนัที่ 

๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยใชงบประมาณป ๒๕๖๖ ซึ่งไดมาจากงบแปรญัตติเปนเงินประมาณ ๒,๐๐๐ กวาลานบาท 

ทําใหไดรับเงินงบประมาณเพียงครึ่งหนึ่งของแตละ รพ.สต. และ สอน. จึงมีงบประมาณไมเพียงพอ ในสวน

ของบุคลากรก็เชนเดียวกัน อีกทั้งยังมีปญหากับกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรบางสวนที่ไมตองการโอน 

ดวยเหตุนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงตองดําเนินการแกปญหาในประเด็นตาง ๆ เหลานี้อยางเรงดวนตอไป ทั้งนี้

ประเด็นท่ีรองนายก อบจ. สมุทรสาคร เสนอนั้น สามารถสงเปนหนังสือมาท่ีประธานคณะกรรมาธิการการ



๑๖ 

 

ปกครองทองถิ่น วุฒิสภา ซึ่งยินดีที่จะใหความชวยเหลือและสงตอใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของพิจารณา

ดําเนินการตอไป  

 อยางไรก็ตาม ขณะนี้หลายเรื่องไดคล่ีคลายมากขึ้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อชวงเดือน

กันยายนที่ผานมา ไดมีการอนุมัติงบประมาณจํานวน ๔๙๗ ลานบาท เพ่ือนํามาดูแลสวัสดิการของพนักงาน

และขาราชการท่ีถายโอนมาในล็อตแรก จะเห็นไดวารัฐบาลใหความสําคัญกับภารกิจการถายโอนเปนอยาง

มาก ไดพยายามแกปญหาทั้งในเรื่องบุคลากรและเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ขอเปนกําลังใจในการดําเนินการ

สวนนี้ ไมวา รพ.สต. จะอยูกับกระทรวงสาธารณสุขหรือองคการบริหารสวนจังหวัด ตางก็มีหนาที่ที่จะตอง

ดูแลประชาชนใหดีที่สุด  

นายจอม หงสเวียงจันทร รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร กลาววา ประเด็นทีไ่ด

นําเรียนเกี่ยวกับภารกิจการถายโอน รพ.สต. เปนเรื่องที่ขอใหวุฒิสภาชวยเรงรัดเทานั้น เพราะวา อบจ.  

ไดนําสงหนังสือตนเรื่องไปแลว คาดวาขณะนี้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นาจะไดรับเรื่อง

ดังกลาวเรียบรอยแลว  

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล กรรมการ กลาววา หากมีหนังสือตนเรื่องเดิม ขอใหรองนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดสมุทรสาครทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการติดตามเรื่องพรอมแนบเอกสารสําเนา

เรื่องดังกลาว นําสงถึงประธานคณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น วุฒิสภา เพ่ือจะไดติดตามเรื่องไปทาง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น (ก.ก.ถ.) เพ่ือคล่ีคลายและแกปญหาไดโดยตรง พรอมนี้ขอเปนกําลังใจและแสดงความชื่นชม 

อบจ. สมุทรสาคร ที่ทํางานรวมกับกระทรวงสาธารณสุขไดอยางเขมแข็งตลอดมา 

 ๕. แนวทางการบริหารพ้ืนท่ีปาชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีรวมกับชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

สมุทรสาคร 

นายเกรียง มหาศิริ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท่ี ๘ (สมุทรสาคร) 

นําเสนอขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดสมุทรสาครในสวนท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

สรุปไดวา เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ คณะรัฐมนตรีไดประกาศพ้ืนท่ีบางสวนของจังหวัดสมุทรสาครให

เปนพ้ืนท่ีปาชายเลน ตอมา ไดมีการประกาศเมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ใหพ้ืนท่ีในเสนสีเหลืองเปนแนว

เขตหามลาพันทายนรสิงห เพ่ือปกปองสัตวท่ีใกลสูญพันธุซึ่งอยูในเขตปาชายเลน และแนวเขตปาสงวน

แหงชาติ จะเปนการทับซอนแผนท่ีและทับซอนการประกาศคุมครองในเขตจังหวัดสมุทรสาครไปเรื่อย ๆ 

นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนท่ีในเขตความรับผิดชอบของนิคมสหกรณบานโคกขาม นิคมบานไร ซึ่งทับซอนกันอยู 

ตามแนวเขตสีฟา ซึ่งอยูทางฝงตะวันออก เขตสีแดงจะเปนแนวเขตท่ีมีโฉนดเอกสารสิทธิ์ท้ังหมด โดยกัน

พ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ใด ๆ ออกไป และมติ ครม. พ้ืนที่ปาชายเลนจะไมครอบคลุมไปถึง จะมีการกราวนเช็ค

โดยเจาหนาท่ีกรมปาไมในขณะนั้นใหมาตรวจสอบวา ในเขตที่รัฐบาลในขณะนั้นไดออกประกาศไปไดไป 

ทับซอนกับท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ์ใด ๆ หรือไม ผลปรากฏวา ในจังหวัดสมุทรสาครหนวยงานที่มีเอกสารสิทธิ์

และสามารถทําประโยชนไดเลยมีอยู ๒ หนวยงาน คือ กรมท่ีดินกับสหกรณนิคม  

 



๑๗ 

 

 
 

 
 

หลังจากไดเอกสารและแนวเขตท้ังหมดท่ีชัดเจนแลว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงไดออก

จําแนกพ้ืนที่ ประกอบดวย สีเขียวเปนปาชายเลน มีพ้ืนที่ประมาณ ๒๗,๐๖๘.๙๔ ไร สีแดงเปนพ้ืนท่ี

เพาะเล้ียงสัตวน้ํา สีฟาเปนพ้ืนท่ีนาเกลือ สีเหลืองออนเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ัวไป สีเทาเปนเมืองและ

ส่ิงกอสราง สีชมพูออนเปนทาเทียบเรือ สีเหลืองเขมเปนเลนงอกและหาดเลน สีน้ําเงินเปนแมน้ํา คู หรือ

ทะเล และสีมวงเปนระบบนิเวศนไมพ้ืนลาง  

ปญหาท่ีพบ คือ การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยหนวยงานภาครัฐ ไมวาจะเปน อบจ. กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมเจาทา หรือหนวยงานอื่น เมื่อมีแผนงานจะจัดทําโครงการมักจะติดขัดในเรื่องของมติ ครม. และการท่ีไมมี



๑๘ 

 

ระเบียบรองรับ ดังนั้น เมื่อมีหนวยงานภาครัฐใดมาปรึกษาหารือกับสํานกังานทรพัยากรทางทะเลและชายฝง 

จึงจําเปนท่ีตองขอดูแผนท่ีและโครงการที่ชัดเจน จากนั้น หนวยงานจะสงเจาหนาที่ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาและ

ตรวจสอบวาพ้ืนท่ีโครงการหรือกิจกรรมอยูในพ้ืนที่ใด หากอยูในเขตสหกรณนิคมสามารถดําเนินการได  

แตตองขออนุญาตใหถกูตอง หรือถาอยูในเขตที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เปนโฉนดที่ดนิ ก็จะตองขออนุญาตเจาของ

ท่ีดินใหสลักหลังใหเรียบรอยกอนดําเนินการ แตหากเรื่องท่ีจะดําเนินการไมเขาขายตามท่ีไดกลาวไปแลว 

สามารถดําเนินการได ๒ แนวทาง คือ ๑) เสนอโครงการมาท่ีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยผูเสนอ

จะตองจัดเตรียมโครงการท้ังหมดใหครบถวนพรอมแหลงงบประมาณ จากนั้นกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝงจะเสนอเรื่องไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือพิจารณาตอไป และ ๒) หนวยงาน

ภาครัฐที่จะดําเนินโครงการ อาทิ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ทําเรื่องขอความเห็นชอบ

ไปท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จากนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เสนอเรื่องดังกลาวไปท่ีคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอยกเวนมติ ครม. หลังจากนั้น หากไดรับการยกเวนมติ ครม. 

เรียบรอยแลว หนวยงานนั้นสามารถนําแผนงานโครงการไปดําเนินการได โดยหนวยงานท่ีเขาใชประโยชน

ปาชายเลนตองจัดสรรงบประมาณใหกรมทรัพยากรทะเลและชายฝง เพ่ือเปนคาใชจายในการปลูกและ

บํารุงรักษาปาชายเลนทดแทน ไมนอยกวา ๒๐ เทาของพ้ืนที่ปาชายเลนที่ใชประโยชน 

ดร.รังสรรค เจียระนัย นายกเทศมนตรีตําบลทาจีน กลาววา ในสวนของตําบลทาจีนและพ้ืนที่

จังหวัดสมุทรสาคร มีปญหาในเรื่องการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โดยเฉพาะโครงการปองกันน้ําทวมท่ีประสบ

ปญหาพ้ืนท่ีบางสวนติดมติ ครม. การใชประโยชนในที่ดินปาชายเลนป พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๔๓ กลาวคือ ไดรับ

งบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองมาดําเนินการกอสราง แตเมื่อไปตรวจสอบแนวเขตท่ีดิน ปรากฏวา  

มีพ้ืนท่ีบางสวนของโครงการกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิง ประมาณ ๔๐ กวาเมตร ในจํานวนพ้ืนที่ ๑๘๐ เมตร 

เปนพ้ืนที่ ท่ีอยูในเขตปาชายเลน ซึ่งสภาพพ้ืนที่ในปจจุบันไมมีความเปนปาชายเลนหลงเหลืออยูแลว  

พ้ืนท่ีตามมติ ครม. ของจังหวัดสมุทรสาครหลายสวนไดเปล่ียนสภาพไปเปนสังคมเมืองและเปนชุมชน

หนาแนนไปหมดแลว ดังนั้น ในโอกาสที่คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด

ภาคกลางไดลงพ้ืนที่พบประชาชนจังหวัดสมุทรสาครในวันนี้ ขอนําเสนอประเด็นนี้ไปสูหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือจะไดทบทวนมติ ครม. รวมถึงหากสามารถปรับเปล่ียนมติ ครม. เพ่ือลดขั้นตอนในท่ีดินปาชายเลนให

เปล่ียนมาสูการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัดจะชวยยนระยะเวลาในการแกไขปญหาท่ีติดขัดอยู

ใหดีขึ้น และจะชวยใหการพัฒนาเมืองเปนไปในทิศทางท่ีดีขึ้นดวย  

นายวรณัฎฐ หนูรอต รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร กลาวสรุปวา ในนามจังหวัดสมทุรสาคร

ขอขอบคุณคณะสมาชิกวุฒิสภาทุกทานที่ไดมารบัฟงขอมูลของจังหวัดสมุทรสาครในวันนี้ จังหวัดสมุทรสาคร

ไดรับทราบปญหาของการดําเนินโครงการของรัฐท้ัง ๕ โครงการ และขอเสนอแนะความคิดเห็นของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาครตอประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น จึงขอเรียนวา (๑) ทุกประเด็นท่ี

ไดรับฟงในที่ประชุมแหงนี้ หากประเด็นใดที่จังหวัดสมุทรสาครสามารถดําเนินการไดเอง ไมวาจะเปนความ

รวมมือระหวางสวนราชการดวยกันหรือสวนราชการกับประชาชน จังหวัดสมุทรสาครขอรับไปดําเนินการ 

และ (๒) ประเด็นใดที่เกินศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาคร ทางสํานักงานจังหวัดสมุทรสาครจะจัดทําหนังสือ



๑๙ 

 

สรุปขอมูลการดําเนินงานใหผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาครลงนามเพ่ือนําเรียนประธานวุฒิสภาใหทราบเปน

ลําดับตอไป ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาครพรอมรับทุกปญหาและเปนโซขอกลางในการประสานความรวมมือให

รวดเร็วขึ้น  

สําหรับประเด็นความคิดเห็นของผูแทนภาคประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมไดนําเสนอในครั้งน้ี  

มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปขอมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง จังหวัดสมุทรสาคร” (ตามแนบ) 

จากนั้น เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ ทาเรือรับลม (ทาเรือขามฟากมหาชัย) คณะกรรมการโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง นําโดย นายปานเทพ กลาณรงคราญ ท่ีปรึกษา

คณะกรรมการ พรอมดวย นายลักษณ วจนานวัช นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา และ 

นายวีระพันธ ดีออน ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการท่ี ๔ รวมเดินทางโดยเรือ  

เพ่ือติดตามการดําเนินโครงการกอสรางระบบปองกันน้ําทวมบริเวณชุมชนทายบาน ตําบลทาฉลอม จังหวัด

สมุทรสาคร โดยมีนายวรณัฎฐ หนูรอต รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร ใหการตอนรับ นายสุมล เกียงแกว 

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมโยธาธิการและผังเมือง และนายประหยัด ตะคอนรัมย โยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดสมุทรสาคร เปนผูบรรยายขอมูล โดยโครงการกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 

ประสบปญหาพ้ืนท่ีสวนหนึ่งบริเวณริมแมน้ําทาจีนท่ีเปนรอยแหวง ประมาณ ๕๑๐ เมตร ทําใหน้ํากัดเซาะ

พ้ืนท่ีไปเปนจํานวนมาก และยังไมไดมีการสรางเขื่อนปองกันตล่ิง เนื่องจากติดขัดในเรื่องการสงมอบพ้ืนท่ี 

ปจจุบันเทศบาลนครสมุทรสาครไดมีการเจรจากับประชาชนจนเกิดความเขาใจและใหความยินยอมในการ

สรางเขื่อนปองกันตล่ิงแลว โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดขอใหเทศบาลนครสมุทรสาครเสนอโครงการ 

มาอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือจะไดนําไปจัดทําแผนงานโครงการสําหรับดําเนินการตอไป หากสามารถสรางแลวเสร็จ

จะสามารถชวยปองกันน้ําทวมได ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่จะไดรับประโยชนอยางมาก 

ตอมา เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ทาเทียบเรือวัดสุทธิวาตวราราม พระอารามหลวง (วัดชองลม) 

ตาํบลทาฉลอม คณะเดินทางโดยรถรางเพ่ือเย่ียมชมวิถีชีวิต "บานทาฉลอม" และ Street Art เสนทางถนนถวาย 

โดยมีนายวรณัฎฐ หนูรอต รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร ใหการตอนรับ นายณรงค จารุปราโมทย 

ผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมชุมชนทาฉลอม ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม ประธานกลุมสมุทรสาคร

พัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) เพ่ือชุมชน และ ดร.รังสรรค เจียระนัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทาจีน 

รวมบรรยายขอมูลประวัติความเปนมาของชุมชนบานทาฉลอมซึ่งเปนสุขาภิบาลแหงแรกของประเทศไทย

เมื่อป พ.ศ. ๒๔๔๘ โดยชุมชนบานทาฉลอมไดรับการคัดเลือกเปน ๑๐ สุดยอดชุมชนตนแบบ (ระดับ 

ประเทศ) "เท่ียวชุมชน ยลวิถี" ประจําป ๒๕๖๖ ชุมชนคุณธรรมฯ บานทาฉลอม ซึ่งบานทาฉลอมมีวิถีชีวิต

และอัตลักษณชุมชนท่ีโดดเดน มีการผสมผสานศิลปะดั้งเดิมและศิลปะรวมสมัย ไดแก ศิลปะไทย-จีน  

ตามวัดและศาลเจา และภาพสตรีทอารตฝาทอตาง ๆ บนถนนถวาย มีการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว 

โดยการมีสวนรวมของชุมชนตามหลังพลัง "บวร" ท้ังยังไดรับมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety 

& Health Administration) และ  SHA Plus+ (Amazing Thailand Safety & Health Administration 

Plus+) เปนมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยดานสุขอนามัย จากกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา



๒๐ 

 

และกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดเสนทางทองเท่ียวชุมชนพรอมนักเลาเรื่องชุมชน การพัฒนาศักยภาพ

ทรัพยากรบุคคลดานการทองเที่ยวใหคนในชุมชน  

สําหรับ Street Art บนถนนถวายมีการกระจายตัวอยูในจุดตาง ๆ รอบเมือง แตละภาพจะเปนฝมือ

จากศิลปนชื่อดังและนักศึกษาบางกลุมท่ีมาชวยกันสรางสรรคความสวยงาม ภาพตาง ๆ สะทอนเรื่องราว

และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งถนนถวายแหงนี้ยังเปนสถานท่ีจัดงานกินปลาทูประจําปและชวงเทศกาล 

กินเจของจังหวัด โดยมีทั้งกิจกรรมและรานคายอนยุคไวตอนรับนักทองเที่ยว โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา

ไดกลาวชื่นชมโครงการ Street Art วาชวยสงเสริมการทองเท่ียวใหกับจังหวัดสมุทรสาคร และยังสอดแทรก

ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรสําคัญของทองถิ่น โดยเสนอแนะวาอาจจัดใหมีกิจกรรมเชิงสาระ Walk Rally 

ใหนักทองเท่ียวไดรวมสนุกและไดเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่นไปพรอมกัน เปนการกระตุนการทองเท่ียว

และสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนบานทาฉลอมอีกทางหนึ่งดวย 
 

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       สอบถาม            ใชเครื่องมือส่ือสาร  

สัมภาษณ    อื่น ๆ   

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใชแบบสํารวจความคิดเห็นเปนเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยไดรับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๗๐ ชุด และใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 

 ๑. เพศ 

เพศ รอยละ (%) 

ชาย  ๖๐ 

หญิง  ๔๐ 

รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ รอยละ (%) 

นอยกวา ๒๐ ป 
๒๑ – ๓๐ ป 
๓๑ – ๔๐ ป 
๔๑ – ๕๐ ป 
๕๑ – ๖๐ ป 

มากกวา ๖๐ ป 

- 
  ๒.๒ 
๑๕.๖ 
๑๕.๖ 
๖๒.๒ 
 ๔.๔ 

  



๒๑ 

 

 ๓. ระดับการศึกษา   

ระดับการศึกษา รอยละ (%) 

ไมไดเรียน 
ประถมศกึษา 

 - 
- 

มัธยมศกึษา   ๒.๒    
อนุปรญิญาหรอืเทียบเทา -  
ปริญญาตร ี ๓๗.๘ 
สูงกวาปรญิญาตร ี  ๖๐.๐ 

 ๔. อาชีพหลัก 

อาชีพ รอยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจาง 
คาขาย 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

 ๒.๒ 
 ๒.๒ 
 ๔.๔ 
๘๐.๐ 
๑๑.๒ 

 ๕. ท่ีผานมา ทานรับรู รบัทราบ หนาท่ีและอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาจากชองทางใด 

อาชีพ รอยละ (%) 
วิทยุ/โทรทศัน 
ส่ือส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ เชน  
   -หนังสือพิมพ/แผนพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผูใหญบาน/กํานันฯ 
อินเทอรเนต็และส่ือสังคมออนไลน 
อื่น ๆ 

 ๒๐.๐  
 ๑๕.๐ 

 ๑๐.๐ 

 ๓๐.๐ 
 ๑๐.๐ 

 สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอโครงการ สว. พบประชาชน 

ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ ๗๓.๘ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นแลว พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจอยู ใน 

ระดบัมากท่ีสุด มีจํานวน ๑ ประเด็น และระดับมากมีท้ังหมด จํานวน ๔ ประเด็น ดังน้ี 

ระดับมากท่ีสุด จํานวน ๑ ประเด็น ไดแก รอยละ ๙๘.๖ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

ระดบัมาก จํานวน ๕ ประเด็น คือ 

๑. รอยละ ๗๘.๖ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวฒุสิภาพบประชาชน 

๒. รอยละ ๗๖.๐ รับทราบบทบาทหนาที่และอํานาจของวุฒิสภา 



๒๒ 

 

 ๓. รอยละ ๗๓.๔ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ            

และยุทธศาสตรชาติ 

 ๔. รอยละ ๗๒.๐ ไดรับความรูจากการลงพ้ืนท่ีของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนําไปประยุกตใช 

ในการแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต 

 ๕. รอยละ ๖๙.๔ ไดรูจักสมาชิกวุฒิสภาอยางใกลชิด 

     ขอเสนอแนะ   
 ๑. เสนอใหมีการถายโอนภารกิจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากกระทรวงศึกษาธิการไปยังสูองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒. ถนนเศรษฐกิจออมนอย-สมุทรสาคร ปจจุบันชวงเวลาเรงดวนการจราจรหนาแนนมากและเปน
ปญหาที่สะสมมานาน ขอใหแกปญหานี้โดยเร็ว 
 ๓. ขอใหแกไขปรบัปรงุกฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพตดิใหมคีวามเขมงวดมากกวานี ้
 ๔. เสนอใหมกีารปรับแกไขรฐัธรรมนูญ 
 ๕. ขอใหมรีะบบเทคโนโลยีหรอืระบบ AI ที่สามารถตอบประเดน็ขอกฎหมายตาง ๆ ใหกับประชาชน
ไดสะดวก รวดเร็ว 
 

๙. ผลการดําเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ 

 - จํานวนเปาหมายทีต่ั้งไว   ๗๐ คน 

 - จํานวนผูเขารวม   ๙๕ คน  

 - แบงออกเปน  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผูบริหารโรงเรียน  

ผูแทนหนวยงานภาครฐั ผูแทนหนวยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ จํานวน ๙๕ คน ประกอบดวย 
 ๑. หนวยงานภาครัฐในจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดวย รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร กรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
สมุทรสาคร สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงที่ ๘ ท่ีดินจังหวัดสมุทรสาคร โครงการชลประทานสมุทรสาคร แขวงทางหลวงสมุทรสาคร  
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร องคการบริหารสวนจังหวัด
สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร เทศบาลตําบลทาจีน  
 ๒. ภาคเอกชน ประกอบดวย สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพ่ือชุมชน)  
 ๓. ส่ือมวลชนและประชาสัมพันธขาว ไดแก สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสมุทรสาคร สถานี
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.ราชบุรี) หนังสือพิมพ
บานเมืองนิวส และเว็บไซตสาครออนไลน 
 



๒๓ 

 
 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ/ความพึงพอใจ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได
รับทราบวัตถุประสงคของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา พรอมท้ัง
ไดรับทราบรายละเอียดโครงการตาง ๆ ท่ีไดมีการดําเนินงานของจังหวัดสมุทรสาคร และไดรวมแสดง 
ความคิดเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ  

 ๙.๓ เชิงเวลา 

                เหมาะสม              ไมเหมาะสม 

                  

                     อื่น ๆ .................................... 

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 

                เพียงพอ/เหมาะสม             ไมเพียงพอ          

 

----------------------------------- 

 

 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๔ 

 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ 
ณ ศาลากลางจังหวัดสมทุรสาคร อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

----------------------- 
 

เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  
 

   
 
 

 
 

 
 

   
 

   
 

   



๒๕ 

 

   
   
   

  
   

 
เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา เดินทางโดยเรือติดตามการดําเนินโครงการกอสรางระบบปองกันนํ้าทวม บริเวณ
ชุมชนทายบาน ตําบลทาฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

   
 



๒๖ 

 

   
 

 
 
เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา เยี่ยมชมวิถีชีวิต “บานทาฉลอม” และ Street Art เสนทางถนนถวาย 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

   
 

   
 



๒๗ 

 

   
 

   

 
       

------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปขอมูลการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
โดยคณะกรรมการโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง : จังหวดัสมุทรสาคร 

เม่ือวันพุธท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 

ลําดับ
ท่ี 

ประเด็นความคิดเห็น 
(ระบุ ช่ือ ท่ีอยู และเบอรติดตอ ถามี) 

การช้ีแจง/ขอเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  
และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
(ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๗) 

๑ นายพอพล  พูลละออ 
๒๕/๕๘๐ หมูท่ี ๓ ตําบลบางหญาแพรก  

อําเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร โทร ๐๘ ๑๙๔๒ ๒๓๗๖ 
(แสดงความเห็นดวยวาจา) 

     แสดงความเห็นโดยสรุปวา จากการติดตามการ

ดําเนินงานเก่ียวกับสะพานขามคลองมหาชัย (สะพานวัดเจษ) 
รวมท้ังโครงการสรางสะพานคลอมสะพานวัดเจษ หรือ
แนวคิดท่ีจะสรางสะพานใหม รวมท้ังโครงการสํารวจ

ออกแบบเสนทางทองเ ท่ียวเลียบชายฝงทะเลภาคใต  
(Thailand Riviera) ท่ียังไมทราบระยะเวลาไดใชงานจริง 
เนื่องจากระยะเวลาไมชัดเจน นอกจากนี้ โครงการเชื่อม 

สามสมุทร ท่ีเริ่มสรางมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๖ ก็ยังไมสําเร็จ 
มีการคัดคาน จะมีเพียงโครงการถนน Missing Link ชวงทะเล
กระซาขาวไปจนถึงทะเลกาหลง ทะเลรางจันทร ท่ีมีขาววา

ไดรับงบประมาณ ๘๐๐ ลานบาท จึงขอสอบถามถึงจุดท่ีจะ
สรางสะพานขามจากตําบลโกรกกรากไปยังบางหญาแพรกวา
ไดมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการไวหรือไม และการ

ดําเนินการจะมีผลสัมฤทธิห์รือไม อยางไร 
 

     นายแกนวิทย วงศชูศิริ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร ชี้แจง
วา โครงการไทยแลนดริเวียราเชื่อมสามสมุทรเปนคนละสวนกับโครงการท่ีได
กลาวถึงวามีแนวคิดจะสรางตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงโครงการดังกลาว คือ โครงการ

สะพานขามแมน้ําเจาพระยาจากพระสมุทรเจดีย-บางหญาแพรก ปจจุบันถูกผนวก
เปนวงแหวนรอบท่ี ๓ ดานใต โดยมีการทางพิเศษแหงประเทศไทยรับไปดําเนินการ 
เนื่องจากเปนโครงการท่ีตองใชงบประมาณในการกอสรางระดบัแสนลาน แตไทยแลนด

ริเวียราเชื่อมสามสมุทรจะเปนถนนเพ่ือการทองเท่ียว จะมีโครงการสรางสะพานขาม
แมน้ําทาจีนบริเวณปากอาว ตรงวัดกําพราขามไปวัดบางหญาแพรกเปนโครงการท่ีไดรับ
งบประมาณ ๒,๐๐๐ ลานบาท และอีกโครงการท่ีไดรับงบประมาณ ๘๐๐ ลานบาท 

คือ ถนนท่ีเชื่อมกับโครงขายการขนสง (Missing Link) ทะเลกระซาขาว ทะเลกาหลง 
ทะเลรางจันทร แลวเชื่อมตอไปยังดอนหอยหลอดได ขณะนี้ออกแบบเรียบรอยแลว 
ไมตองทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยขอยกเวนมติ ครม. ตั้งงบสํารวจ

อสังหาริมทรัพย อยางไรก็ตาม โครงการสรางสะพานขามแมน้ําทาจีนฯ มีประชาชน
ในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๕ ตําบลบางหญาแพรก ตอตานการกอสรางสะพาน ทางกรมฯ จึงเห็นควร
ท่ีจะดําเนินโครงการท่ีไดรับงบประมาณ ๘๐๐ ลานบาทกอน เพราะจะเปนการ

สงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดสมุทรสาครไดเปนอยางดี และเม่ือโครงการนี้
ดําเนินการแลวเสร็จ จึงจะดําเนินโครงการสรางสะพานขามแมน้ําทาจีนฯ ตอไป ท้ังนี้ 
หากโครงการสรางสะพานขามแมน้ําทาจีนฯ ถูกบรรจุอยูในโครงการใหญจะสามารถ

ดําเนินการเวนคืนท่ีดิน และดําเนินการกอสรางได ซ่ึงการตั้งงบประมาณโดยเร็วท่ีสุด
นาจะเปนป พ.ศ. ๒๕๖๙ 
 

 

ประเด็นดังกลาว ผู อํานวยการ
แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร  
(นายแกนวิทย วงศชูศิริ) ไดชี้แจง

จ น เ ป น ท่ี เ ข า ใ จ แ ล ว  แ ล ะ 
นายวรณัฎฐ หนูรอต รองผูวา
ราชการจังหวัดสมุทรสาคร ไดรับ

ไปประสานและจะดําเนินการ 
ในสวนท่ีเ ก่ียวของ จึงเห็นควร
เสนอไปยังคณะ อนุกรรมการ

รวบรวม แยกเรื่องและติดตาม
เรื่องรองเรียนในคณะกรรมการ
อํานวยการฯ เพ่ือบันทึกไวเปน

ความเห็นท่ีไดรับจากการลงพ้ืนท่ี 
 
 

 



๒๙ 

 
ลําดับ

ท่ี 
ประเด็นความคิดเห็น 

(ระบุ ช่ือ ท่ีอยู และเบอรติดตอ ถามี) 
การช้ีแจง/ขอเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  

และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

(ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๗) 

๒ นางสาวกรณกุลขจิต เรืองกิจไพศาล 
ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญนาเกลือสมุทรสาคร 

๕/๑ หมูท่ี ๕ ตําบลบานบอ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร โทร. ๐๖ ๓๑๙๓ ๒๒๓๔ 

(แสดงความเห็นดวยวาจา) 

     เสนอความเห็นวา ปจจุบันประชาชนไดรับผลกระทบ 
ในเรื่องปญหาการกัดเซาะชายฝงเปนอยางมาก ซ่ึงปญหาท่ี
ประสบอยูในขณะนี้ คือ สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนและมี

ผลกระทบโดยเฉพาะในเรื่องระดับน้ําสูงข้ึน ทําใหความ
เปนอยู การคมนาคม การสัญจร การขนสงของประชาชน
ไดรับความกระทบกระเทือน เม่ือป พ.ศ. ๒๕๖๖ ไดเขารวม

รับฟงขอมูลโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซ่ึงเปน
การศึกษาเพ่ือกําหนดแนวทางการปองกันและแกไขปญหา
การกัดเซาะชายฝง ระยะท่ี ๓ ณ บานคุงน้ํารีสอรท ตําบล

บานบอ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยได
ขอใหหนวยงานเรงดําเนินการ เพราะจากเหตุการณพายุโซนรอน
ปลาบึก เม่ือป พ.ศ. ๒๕๖๒ สงผลใหประชาชนจังหวัด

สมุทรสาครไดรับผลกระทบอยางรุนแรง แรงน้ํากระทบ
มาถึงวัดใหญจอมปราสาท ดังนั้น จึงขอใหจังหวัดสมุทรสาคร
เรงพิจารณาจัดสรางแนวปองกันหรือจัดสรางเข่ือนอยาง

เรงดวน เพ่ือปองกันไมใหพ้ืนท่ีตาง ๆ โดนน้ํากัดเซาะจนหายไป  
 
 

     นายสุมล เกียงแกว วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงวา 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการศึกษาแนวทางการปองกันการกัดเซาะชายฝง

ของพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาครแลว ขณะนี้ไดคัดเลือกพ้ืนท่ีบางกระเจาเปนพ้ืนท่ี 
ในการศึกษา โดยโครงการดังกลาวจะตองทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงกําหนดไววาการจัดทํากําแพงติดแนวชายฝงทะเล 
ทุกขนาดจะตองทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม และการศึกษานี้คอนขางจะใช
เวลานาน เม่ือไดผลการศึกษาแลวจะเขาสูกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ

กลั่นกรองของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เม่ือพิจารณาแลวเสร็จ จึงจะนําเสนอ
รายงานฉบับสมบูรณไปท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทุกข้ันตอนเหลานี้อาจใชเวลานานถึง  

๓-๕ ป จากนั้น เม่ือรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมผานแลว กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงจึงจะตั้งงบประมาณการกอสรางได ดวยเหตุนี้ จึงยังไมสามารถตั้ง
งบประมาณในการกอสรางเข่ือนริมทะเลไดโดยไมมีการศึกษาผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม ในสวนของพ้ืนท่ีตําบลบางกระเจายังดําเนินการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมอยู และไดดําเนินการถึงข้ันสํารวจและเก็บขอมูลเรียบรอยแลว โดยใน
วันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ บริษัทท่ีปรึกษาจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ

รูปแบบและแนวการกอสรางเข่ือนปองกันท่ีเหมาะสม รวมท้ังเสนอรูปแบบท่ีตรงกับ
ความตองการของประชาชนเพ่ือจะไดนําไปออกแบบและปรับใหเหมาะสมตอไป  
ในสวนของการชะลอคลื่นเพ่ือแกปญหาชั่วคราวในชวงท่ียังรอการกอสรางเข่ือน

ปองกันคลื่นท่ีเหมาะสมนั้น ในวันท่ีบริษัทท่ีปรึกษาลงพ้ืนท่ี จะมีรูปแบบท่ีเคยทํา
หนังสือไปปรึกษากับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) แลววาเปนรูปแบบท่ีไมจําเปนตองทําการศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  

ประเด็นดังกลาว วิศวกรโยธา
เชี่ยวชาญ กรมโยธาธิการและผัง

เมือง (นายสุมล เกียงแกว) ได
ชี้ แจงจนเปนท่ีเขาใจแลว และ 
นายวรณัฎฐ หนูรอต รองผู วา

ราชการจังหวัดสมุทรสาคร ไดรับ
ไปประสานและจะดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของ จึงเห็นควรเสนอ

ไปยังคณะอนุกรรมการรวบรวม  
แ ย ก เ รื่ อ ง แ ล ะ ติ ด ต า ม เ รื่ อ ง
ร อ ง เ รี ยน ในคณะ  กรรมการ

อํานวยการฯ เพ่ือบันทึกไวเปน
ความเห็นท่ีไดรับจากการลงพ้ืนท่ี 
 

 
 



๓๐ 

 
ลําดับ

ท่ี 
ประเด็นความคิดเห็น 

(ระบุ ช่ือ ท่ีอยู และเบอรติดตอ ถามี) 
การช้ีแจง/ขอเสนอแนะโดยสมาชิกวุฒิสภา  

และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

(ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๗) 

 
 

 

โดยเปนลักษณะการปกเสาเข็มสามเหลี่ยมท่ีจะชวยชะลอคลื่น โดยปกหางจากฝง 
ไมมาก เพ่ือไมใหเกิดคลื่นกอตัวดานหลังเสาเข็ม ไปกัดเซาะชายฝงได หากประชาชน

เห็นชอบในรูปแบบดังกลาว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะตองทําหนังสือสอบถาม 
ไปท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) อีกครั้ง 
เพ่ือขอความชัดเจน หากไดรับหนังสือยืนยันแจงกลับมา กรมโยธาธิการและผังเมือง  

จะเรงดําเนินการขอตั้งงบประมาณในการจัดทําโครงการโดยเร็ว 

 

 


